

**บาท/ดอลลาร์เข้านี้แกว่งแคบ, ลดผันผวนหลังแข็งมามาก-ระวังทางการเข้าดูแล**

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้แกว่งตัวในกรอบแคบ โดยลดความผันผวนลงหลังจากที่แข็งค่ามามากในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่นักลงทุนระมัดระวังมากขึ้น ต่อการขาดดุลเงินบาทจากทางการ

\*ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ระบุว่าวันนี้ มีเครื่องมือในการดูแลความผันผวนของเงินบาท และเงินทุนเคลื่อนย้ายอยู่แล้ว และพร้อมนำมาใช้ ถ้ามีความจำเป็น

\* Yenปรับตัวแข็งค่าในช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย หลังพุ่งขึ้นมากที่สุดภายในวันเดียวในรอบ 8 เดือน เมื่อเทียบกับดอลลาร์ ขณะที่นักลงทุนขายดอลลาร์หลังธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ) ออกมาตรการล่าสุด เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

\*บีโอเจ ซึ่งเผชิญกับแรงกดดันทางการเมืองอย่างหนักให้ทำให้ญี่ปุ่นฟื้นตัวขึ้นจากภาวะถดถอย ประกาศวันนี้ว่า จะเพิ่มเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อขึ้นอีก 2 เท่า และจะเปลี่ยนไปใช้พันธสัญญาแบบปลายเปิด ในการซื้อสินทรัพย์ในปีหน้า

\* ยูโรยังปรับตัวผันผวน หลังจากหนังสือพิมพ์รายงานว่า สำนักงานกำกับดูแลการเงิน BaFin ของเยอรมนี ได้สั่งให้ธนาคารขนาดใหญ่ทำการแยกธุรกิจ แต่ยุโรปก็ได้ปัจจัยหนุนจากข้อมูลที่ว่า ผลสำรวจความเชื่อมั่นของนักวิเคราะห์และผู้บริโภคในเยอรมนี พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 2 ปีครึ่ง ในม.ค.

\* จากทิศทางเศรษฐกิจเยอรมนีที่ส่งสัญญาณปรับตัวดีขึ้น ขณะที่ญี่ปุ่นมีความจริงจังในนโยบายกระตุ้นเงินเฟ้อ ทำให้นักลงทุนพอใจที่จะซื้อสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการขยายตัว อาทิ สกุลเงินของประเทศผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์

\* อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถูกลดลงกว่าหนึ่งกระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 29.778 บาท

\* 08.55 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 29.77/78 จาก 29.74/77 เมื่อวาน  
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 29.77/78 จาก 29.74/76 เมื่อวาน

\* Yen/ดอลลาร์ อยู่ที่ 88.66/70 จาก 88.72 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

\* ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3314/16 จาก 1.3318 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"บาทวันนี้จะแกว่งในกรอบที่แคบลง หลังจากแข็งค่ามามากแล้วในช่วงที่ผ่านมา และทางการก็ส่งสัญญาณที่จะเข้ามาดูแล หากผันผวนมากไป แต่ในฝั่งของเงินไหลออก ก็ยังมีไม่มากเหมือนกัน" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้แกว่งตัวในกรอบแคบ โดยลดความผันผวนลงจากในช่วงก่อนหน้านี้นี้ เนื่องจากเงินบาทแข็งค่ามามากพอสมควรแล้ว และนักลงทุนก็ระมัดระวังต่อการเข้าแทรกแซงจากทางการ

อย่างไรก็ตาม จากการที่เงินทุนไหลออกในช่วงนี้ มีปริมาณไม่มากนัก ทำให้แม้ว่าเงินบาทจะไม่แข็งค่าต่อ แต่ก็ไม่ได้อ่อนค่าลงมากเช่นกัน โดยมองแนวรับในวันนี้ไว้ที่ 29.85 และแนวต้านที่ 29.70

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

E  
X  
I  
M  
  
D  
A  
I  
L  
Y  
  
N  
E  
W  
S

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้